

Số: /BC-STP

Ninh Bình, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

I. Công tác chỉ đạo triển khai Cuộc thi

1. Công tác ban hành văn bản triển khai Cuộc thi

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi) trên toàn quốc từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-HĐPH ngày 06/4/2021 về thực hiện Cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Hội đồng phối hợp tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động, triển khai tới các ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh, Hội đồng phối hợp các huyện, thành phố, đồng thời, gắn việc triển khai tổ chức Cuộc thi với hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử của tỉnh nhằm huy động sự vào cuộc đông đảo của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc ban hành và tổ chức triển khai Cuộc thi, Sở Tư pháp với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi¹; thường xuyên đôn đốc, nắm bắt tình hình Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức Cuộc thi tại các đơn vị, địa phương. Bám sát kế hoạch của Hội đồng phối hợp, hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành văn bản triển khai, tổ chức tại đơn vị mình; thực hiện nhiều giải pháp để vận động, khuyến khích, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.²

¹ Văn bản số 02/HĐPH-STP ngày 10/4/2020 V/v tăng cường triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp tổ chức; văn bản số 153/STP-PBGDPL ngày 05/4/2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

² Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 243/KH-SDL ngày 14/4/2021; Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 485/KH-SVHTT; Sở Công thương ban hành văn bản số 420/SCT-TTr ngày 13/4/2021; Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 616/SGTVT-PCAT ngày 04/5/2021; Sở Y tế ban hành 03 văn bản: số 623/SYT-HĐPH ngày 09/4/2021, số 25/CĐYT ngày 13/4/2021, số 185-CV/ĐU ngày 15/4/2021; Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 130-CV/ĐUK ngày 12/4/2021; Công đoàn viên chức tỉnh ban hành Công văn số 18/CĐVC ngày 13/4/2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản số 129-CV/BTGTU ngày 14/4/2021; Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 680/KH-CAT-PV01, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành văn bản số 665/BCH-CT ngày 13/4/2021; Liên đoàn lao động tỉnh ban hành Công văn số 83/LĐLĐ-TGNC ngày 08/4/2021; Huyện Nho Quan ban hành 03 văn bản: số 512/UBND-TP ngày 22/4/2021; số 01/UBND-HD ngày 22/4/2021; số 545/UBND-TP ngày 22/4/2021; Huyện Gia Viễn ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 14/4/2021; Thành phố Ninh Bình ban hành

2. Công tác truyền thông, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi

Cùng với việc triển khai, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp tỉnh chú trọng tăng cường truyền thông về Cuộc thi với nhiều hình thức phù hợp như: qua cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan, đơn vị...; tuyên truyền trực quan qua pano, khẩu hiệu tại trụ sở; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng như Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Bình và Trang/Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh³.

Đặc biệt trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp đã xây dựng chuyên mục về Cuộc thi trong đó đăng tải 71 tin, bài phản ánh kết quả tiến độ Cuộc thi nói riêng và công tác bầu cử nói chung; phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương, Đài phát thanh VOV1 của Trung ương tham gia thực hiện phóng sự trong Chương trình theo dòng thời sự với chủ đề “Hiểu luật để tham gia bầu cử tích cực hơn” để truyền thông về Cuộc thi. Phối hợp với Đài Truyền hình Ninh Bình xây dựng phóng sự chuyên đề về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Một số ngành như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường viết tin, bài các nội dung liên quan đến Cuộc thi và công tác chuẩn bị bầu cử trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Bản tin thông báo nội bộ trong đó số chuyên đề chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đã nhấn mạnh kết quả tổ chức triển khai Cuộc thi là một điểm nổi bật góp phần thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức 12 buổi tuyên truyền cho cán bộ chiến sỹ và tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và về cuộc bầu cử, cuộc thi; phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ 3 cấp 41 buổi, 235 lượt tin phát thanh về cuộc thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang quân đội tham gia. Tỉnh đoàn Ninh Bình đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo về Cuộc thi như thiết kế bộ infographic thể hiện các bước tham gia Cuộc thi, nội dung cơ bản của quy định pháp luật về bầu cử; tạo mã QR chứa đường link để đoàn viên, thanh niên có thể chủ động tiếp cận tài liệu cuộc thi trên mạng Internet, thi đố vui đoán nhanh trong các buổi sinh hoạt chi đoàn về nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và văn bản pháp luật có liên quan...

II. Kết quả Cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” mặc dù chỉ được tổ chức trong thời gian 01 tháng cao điểm của cuộc bầu cử (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021) nhưng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Ninh Bình là một trong 04 địa phương trên toàn quốc có số lượng người dự thi đông nhất. Cụ thể:

Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/4/2021; Thành phố Tam Điệp ban hành Kế hoạch số 107/KH-HĐPH ngày 09/4/2021; Huyện Yên Mô ban hành Công văn số 57/HĐPBGDPL ngày 13/4/2021

³ Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thông tin truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, UBND huyện Gia Viễn, Hoa Lư...

1. Tổng số lượt và người dự thi trên toàn tỉnh là: 50.654 lượt dự thi (36.102 người dự thi). Trong đó:

- + Huyện Kim Sơn: 14.757 lượt người dự thi (9.517 người);
- + Thành phố Ninh Bình: 8.948 lượt người dự thi (6.742 người);
- + Huyện Gia Viễn: 6.923 lượt người dự thi (5.086 người);
- + Huyện Nho Quan: 5.912 lượt người dự thi (4.630 người);
- + Huyện Yên Mô: 5.479 lượt người dự thi (3.286 người);
- + Thành phố Tam Điệp: 3.290 lượt người dự thi (2.765 người);
- + Huyện Yên Khánh: 3.066 lượt người dự thi (2.458 người);
- + Huyện Hoa Lư: 2.234 lượt người dự thi (1.618 người).

2. Về Giải thưởng tại Cuộc thi

Kết thúc Cuộc thi, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương và các huyện, thành phố xác nhận thông tin cá nhân các thí sinh tham gia Cuộc thi. Trên cơ sở đó, ngày 18/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trung ương đã ban hành Quyết định số 835/QĐ-BTC công nhận và trao giải thưởng Cuộc thi cho 36 thí sinh trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Ninh Bình đạt 17/36 giải thưởng tại Cuộc thi (chiếm 47% số giải tại Cuộc thi), gồm: 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 11 giải Khuyến khích. Huyện Kim Sơn và Thành phố Ninh Bình là 2 địa phương có số lượng người đạt giải nhiều nhất. Huyện Kim Sơn đạt 05 giải (02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích), Thành phố Ninh Bình (01 giải Nhì và 04 giải Khuyến khích).

3. Một số cách làm sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi

Trong quá trình tổ chức, triển khai Cuộc thi, căn cứ vào tình hình thực tiễn và phát huy tính chủ động, tích cực, một số cơ quan, đơn vị đã có giải pháp, mô hình sáng tạo để thu hút các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia. Cụ thể:

- Trường Trung học phổ thông Yên Mô A (huyện Yên Mô) đã đưa việc tham gia tìm hiểu pháp luật về bầu cử thành chuyên đề cấp nhà trường với hình thức thi sân khấu hóa. Các lớp tham gia chuyên đề được chia thành 4 đội (Phổ thông, Bình Đảng, Trực tiếp, Bỏ phiếu kín). Mỗi đội trải qua 4 phần thi gồm: Khởi động, Thử tài báo cáo viên, thử tài hiểu biết và thử tài vận dụng.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: bổ sung nội dung cuộc thi vào vào mô hình “Mỗi tuần 1 điều luật” tháng 4, 5/2021 triển khai trong toàn quân. Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục đồng viên phát huy tính tự giác tham gia cuộc thi, vừa triển khai các biện pháp kỹ thuật kiểm tra kết quả tham gia của từng quân nhân thông qua việc chỉ đạo lập nhóm Zalo về Cuộc thi, sau mỗi lần tham gia, người dự thi phải chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của cơ quan, đơn vị mình để lãnh đạo trực tiếp nắm kết quả.

- Tỉnh đoàn Ninh Bình đã xây dựng group Zalo kênh thông tin về Cuộc thi kết nối liên thông từ tỉnh, huyện và cơ sở để đảm bảo cuộc thi được triển khai thống nhất và kịp thời nhất; tổ chức các buổi gặp mặt và thi đố vui cho cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử với nội dung câu đố xoay quanh các quy định của pháp luật về

bầu cử, từ đó tạo hứng thú, chủ động cho các đoàn viên trẻ tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử...

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Do nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi đối với việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nên các cấp ủy đảng, chính quyền đã quyết liệt chủ động tổ chức, triển khai Cuộc thi và đã phát huy nhiều cách làm sáng tạo trên. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi cũng là điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm truyền thông về bầu cử góp phần vào thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-20226 trên địa bàn tỉnh. Từ việc tham gia Cuộc thi, đã giúp người dân hiểu biết hơn về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, từ đó nâng cao ý thức và thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri đối với việc bầu cử. Cùng với đó, thành công của Cuộc thi trực tuyến này, cho thấy một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là gắn kết các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Để ghi nhận sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương, ngày 18/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương đã thực hiện các thủ tục và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 834/QĐ-BTP tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi, trong đó Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) là một trong 05 tỉnh, thành phố được khen thưởng tại Cuộc thi.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong việc triển khai nên số lượng công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia, hưởng ứng Cuộc thi còn thấp.

- Một bộ phận người dân (nhất là người dân ở vùng nông thôn) chưa tiếp cận kịp thời với ứng dụng công nghệ thông tin, chưa có điện thoại thông minh để có thể truy cập vào phần mềm của Cuộc thi tham gia thi; các chiến sỹ, lực lượng trong quân đội không được sử dụng điện thoại nên không có điều kiện tham gia dự thi.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động tổ chức triển khai, truyền thông trực tiếp về Cuộc thi bị hạn chế quy mô, cách tổ chức, do đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả, sức lan tỏa của Cuộc thi.

IV. Bài học kinh nghiệm

1. Để Cuộc thi đạt kết quả cao, trước hết cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức, triển khai Cuộc thi tại đơn vị mình. Đồng thời, phải có sự phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng đối với đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai Cuộc thi. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình tổ chức Cuộc thi để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị.

2. Chú trọng công tác truyền thông, thông tin về Cuộc thi bằng các hình thức phong phú, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để thu hút đông đảo các đối tượng tham gia; phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng và Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong truyền thông.

3. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đã tích cực hưởng ứng tham gia và đạt thành tích cao trong Cuộc thi.

4. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến là một hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thông gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thời công nghệ số 4.0 và đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Do đó, trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hình thức phổ biến giáo dục pháp luật này, đặc biệt có sự gắn kết với Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" (ban hành kèm theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình").

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; | Báo cáo;
- Bộ Tư pháp;
- BTC Cuộc thi Trung ương;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Thường